

สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๓. นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร
๔. นายภัสสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
๕. นางบุษบา เส้นขาว ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๖. นางนันทวัน ออไอศุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ
๗. นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ หัวหน้าส่วนต่างประเทศ
๘. นางมาลี วิจิตรโสภานันธ์ หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
๙. นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์ นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวธัญลักษณ์ เตี้ยวย่อง นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none">- สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๗ ล้านบาท- สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและทำการโอนให้ทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว- งบบุคลากรจัดสรรให้ตามเงินเดือนที่จ่ายจริงเป็นเงิน ๑๕๐,๗๑๕,๘๐๐ บาท คิดเป็น ๓๘.๕๒% ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ- งบดำเนินงานเป็นเงิน ๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗ บาท คิดเป็น ๓๔.๑๙% ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ- งบดำเนินงานที่จะจัดสรรเพิ่มเติมให้คืองบประมาณตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหาเกษตรกร- การโอนงบประมาณ จะโอนสองครั้ง ครั้งแรก ๖๐% โอนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่สอง ๔๐% จะโอนให้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐	<p>มีทั้งหมด ๔ โครงการ ๑ กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none">๑) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม๒) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร๓) โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร๕) กิจกรรมสนับสนุนสรุปการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ

ประเด็น	ข้อสรุป
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต้องใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดสรรไว้ในงบดำเนินงาน - สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต้องดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงาน และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส ตามมติคณะรัฐมนตรี - ขอให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่นำงบประมาณไปใช้จ่ายในภารกิจอื่นนอกจากแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ ที่จะโอนเพิ่มเติมอีกแล้ว
การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สำนักบริหารกลางภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป - สรุปผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานทางอีเมลภายในวันที่ ๒๗ ของทุกเดือน
การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	- สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีคำสั่งไปแล้วว่าให้หัวหน้าสำนักงานสภาจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และให้ไปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุต่อไป

นายเสน่ห์ วิชัยวงศ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	- ให้บุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งกายให้เหมาะสมแก่การถวายความอาลัย รวมไปถึงการตกแต่งสำนักงานด้วย
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้จัดโครงการอบรม “การใช้ภูมิสารสนเทศ(GIS)ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ภายใต้ MOU “สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” รวม ๕ จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง บุรีรัมย์ นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยมี ๙ ตำบลที่ผ่านการพิจารณาโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริสำหรับตำบลที่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้เตรียมจัดทำรายละเอียดนำเสนอโครงการอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะจัดโครงการอบรม อีก ๕ จังหวัด คือ พิษณุโลก ขอนแก่น ยโสธร ยะลา และพะเยา

นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมาย คือ เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกษตร จังหวัดละ ๑ นวัตกรรมต่อปี - งบประมาณ จังหวัดละ ๙,๐๐๐ บาท รวม ๗๗ จังหวัด ๖๙๓,๐๐๐ บาท - แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเกษตร ๑) พัฒนาผลผลิตให้แตกต่าง ๒) พัฒนาระบบการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ

นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
โครงการเสริมสร้างยุว เกษตรกรและเกษตรกรรุ่น ใหม่	มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑) สร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา จังหวัดละ ๑ สถานศึกษาๆ ละ ๑๐๐ คน โดยควรเป็นโรงเรียนในพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล หรือใกล้เคียง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดทำโครงการนำร่อง “ขยายผลเกษตรกรต้นแบบ สู่นักเรียนในสถานศึกษา” แล้ว จำนวน ๘ โรงเรียน คือ จังหวัดตรัง พัทลุง สุโขทัย แพร่ สระแก้ว ลพบุรี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู ๒) สร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม อำเภอละ ๑ คน เป็น เกษตรกรในพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล หรือใกล้เคียง มีการ พัฒนาตนเอง และรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายประกอบอาชีพ จนถึงคัดเลือกกันเอง เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบ ๓) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์/เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดละ ๑ ศูนย์ โดยสำนักงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการศึกษาเรียนรู้

นางมาลี วิจิตรโสภานันท์ หัวหน้าส่วนสารสนเทศ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
โครงการพัฒนาศักยภาพการ แก้ไขปัญหาเกษตรกร	มี ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ประจำจังหวัด ร่วมกับสสนท. รายละเอียด ดังนี้ - มีจังหวัดที่ร่วมกับ สสนท.ดำเนินการในปี ๒๕๕๙ คือ จังหวัดแพร่ สุโขทัย พะเยา (ลุ่มน้ำยม) พิจิตร และเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๐ คือ จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี พะเยา (ลุ่มน้ำอิง) - แผนของสทช.เป้าหมายปี ๒๕๖๐ เพิ่มอีกจำนวน ๒๐ จังหวัด โดยมีเงื่อนไข ๑. จังหวัดที่ไม่อยู่ในแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับ สสนท. ๒. จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๓. จังหวัดที่มีที่ตั้งสำนักงานฯ อยู่ในส่วนราชการ (ศาลากลาง) เนื่องจากมี ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ที่มีความเสถียร ๔. มีความพร้อมของสถานที่และบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หากสทช.ใด เข้าข่าย ๔ ข้อ ข้างต้น ให้ทำบันทึกเสนอความต้องการพร้อมข้อมูล รายละเอียด ตามระบุในโครงการ ถึงเลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

ประเด็น	ข้อสรุป
โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร	๒) การสร้างเครือข่าย เป้าหมาย ๗๗ จังหวัด รายละเอียด ดังนี้ - จัดให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลดิน น้ำ ราคาสินค้ารายวัน ข้อมูลการเตือนภัย ข่าวสารด้านการเกษตร (link และ App ต่างๆ สกช.กำลังรวบรวม จะแจ้งให้ทราบต่อไป) - สร้างระบบการส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร ไปยังเครือข่ายระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ผ่านทาง Webpage , Facebook หรือ Line Group - รับข้อมูล ข่าวสาร จากเครือข่ายระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ผ่านทาง Webpage , Facebook หรือ Line Group เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างทันต่อสถานการณ์

นางบุษบา เส้นขาว ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การทำสัญญาออมเงินและการส่งใช้เงินยืม	- ลูกหนี้เงินยืม สามารถส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืมและส่งคืนเงินสดคงเหลือได้โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดส่งคืน - ลูกหนี้เงินยืมรายใด หากยังไม่ส่งหลักฐานการใช้เงินยืม ห้ามให้ยืมเงินใหม่เด็ดขาด เพราะผิดระเบียบการเงิน

นางนันทวัน ออไอศุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภา ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	- จังหวัดที่ยังไม่ได้นำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้เร่งดำเนินการจัดส่ง
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	- สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสามารถขอรับกล้าไม้ได้จากที่ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ของกรมป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ หัวหน้าส่วนต่างประเทศ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	- เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - กิจกรรมหลักของแผนตำบล มี ๓ กิจกรรม คือ <u>กิจกรรมที่ ๑</u> การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล มีเป้าหมาย จังหวัดละ ๑ ตำบล หลักการสำคัญคือจะต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระราชบัญญัติให้มากที่สุด <u>กิจกรรมที่ ๒</u> การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ <u>ส่วนที่ ๑</u> ปัญหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากราคาสินค้า เช่น ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร เป็นต้น จะดำเนินการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ข้อสรุป
<p>โครงการจัดทำแผนพัฒนา เกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตร อุตสาหกรรม</p>	<p>ส่วนที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมของราคาสินค้า ซึ่งจะผลักดันให้ตำบล สร้าง เสถียรภาพราคาสินค้า โดยจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร เตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อน สู่เกษตรอุตสาหกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในปี ๒๕๖๐ จะนำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลของปี ๒๕๕๙ มาขับเคลื่อนสู่ เกษตรอุตสาหกรรม โดยมีหลักสำคัญคือต้องให้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม นักวิชาการ แหล่งเงินทุน และเกษตรกร
<p>การรายงานแผน - ผล ปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แบบฟอร์มรายงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแต่ โดยรวมยังคงเหมือนเดิม - ขอให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือนและส่งรายงานให้ตรงตามกำหนด - ให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรแต่ละจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารก่อนส่งรายงาน - หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานให้เขียนรายงานมาด้วย รวมทั้งแจ้ง ผลกระทบที่เกิดจากอุปสรรคนั้นๆ
<p>การติดตามการทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จะมีการจัดทีมลงไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัด โดยจะลงพื้นที่ไปพบในลักษณะเป็นกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

สรุปคำถาม-คำตอบ

คำถาม	คำตอบ
<p>โครงการแผนตำบล ปี ๕๙ อำเภอละ ๑ ตำบล สำนักงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ ประเมินหรือไม่ว่า ผลเป็น อย่างไร เจตนารมณ์ของแผน คืออะไร สร้างการเรียนรู้ให้ เกษตรกรอะไรบ้าง คุณภาพ ชีวิตดีขึ้นหรือไม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แผนจะมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับว่าต้นทางของแผน จากจังหวัด เริ่มที่จังหวัด - วัตถุประสงค์การจัดทำแผน ให้รู้ว่าเกษตรกรมีหนี้สินอย่างไร นำสู่การแก้ปัญหา หนี้สินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำบลมีความต้องการน้ำ เราประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ - หลังจากได้แผนแล้ว นำแผนไปสู่การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๙ ได้มาทั้งหมด ๘๐๐ กว่ากลุ่ม ปรากฏว่ามีกลุ่มที่สามารถจะขับเคลื่อนไปสู่ ๑ ตำบล ๑ SME อยู่ ๒๐๐ กว่ากลุ่ม ขณะนี้มีการอนุมัติแล้วประมาณ ๒๐-๓๐ กลุ่ม เช่น มี กลุ่มที่ทำข้าวไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายข้าว สามารถแปรรูปเป็น ข้าวสารขายโดยตรง ไม่มีข้าวค้างสต็อก นี่คือทิศทางที่จะพาพี่น้องเกษตรกรไปสู่ เกษตรอุตสาหกรรม ๔.๐ จากผู้ผลิต แปรรูป ขายสู่ตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า ของ ตนเอง
<p>คำถาม</p>	<p>คำตอบ</p>

	<p>- สำนักปลัดกระทรวงเกษตร ถือเป็นตัวชี้วัดอันสำคัญ เป็นทิศทางที่สำคัญ เราทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะเราเพิ่งเริ่มต้น ปีที่แล้วเราได้ ๘๘๐ กว่าตำบล ตำบลทั้งประเทศมี ๘,๐๐๐ กว่าตำบล ขณะที่เรามีเงินอยู่จำนวนน้อยนิด แต่ก็ทำได้เยอะ ถือว่าประสบความสำเร็จ มาถูกทางแล้ว เพียงแต่ว่าต้นทางจากจังหวัด ต้องทำให้ดี ถ้าจังหวัดทำได้ดีก็สามารถนำไปสู่ เป็นแผนที่มีคุณภาพ แต่ถ้าจังหวัดบางจังหวัด อาจจะทำข้อมูลไม่รอบด้านไม่ทั่วถึง ก็จะเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นก็ฝากว่าเริ่มต้นที่จังหวัดให้มีคุณภาพ</p>
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	<p>- เรื่องที่ดิน คงต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินทำกินแห่งชาติ ไปดำเนินการ หรือกรมป่าไม้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทวงคืนผืนป่าหรือกรมอุทยานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่ต้องไปแก้ไขปัญหา โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมความต้องการ ปัญหา ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ด้านหนี้สิน ที่ดิน อยู่แล้ว</p>
การจัดสรรงบประมาณแต่ละจังหวัดทั้งงบดำเนินการและงบบุคลากร จะจัดสรรเพิ่มเติมได้หรือไม่	<p>- การจัดสรรงบประมาณแต่ละจังหวัด โดยแยกงบดำเนินงานและงบบุคลากรออกจากกัน คืองบบุคลากร จะจัดสรรให้ตามงบประมาณเบิกจ่ายจริง ส่วนจังหวัดไหนที่ตำแหน่งว่างยังไม่บรรจุ เราได้จัดสรรไปตามตำแหน่งที่ว่าง แต่จะอยู่ในงบบุคลากรที่ส่วนกลาง รวมทั้งตำแหน่งที่มีกรอบแล้วแต่ยังไม่จัดคนลงไป จะมีเงินทั้งหมด ๒๘ ล้าน ใน ๒๘ ล้าน เราได้จัดไปใช้ในส่วนเพิ่มเติมในงบดำเนินงานให้ทุกจังหวัดไปแล้ว จึงไม่มีเงินงบประมาณเหลืออีกแล้ว</p>

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางมาลี วิจิตรโสภภาพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และรักษาการหัวหน้าส่วนสารสนเทศ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม